
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองมรกต โรงแรมฟูรามา เชียงใหม (FURAMA CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชียงใหม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ดร.จรูญ คํานวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทินกร นําบุญจิตต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน วงศใหญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ดร.อุทัย สื่อกระแสร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประคอง ฤกษวันเพ็ญ รองอธิการบดี 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๑๘/๒๕๕๓ วนัที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒- 

๑๙. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. นายสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๓- 

ผูไมมาประชุม 

 ดร.วัชระ ตันตรานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฏฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล         แสงงาม  ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๘. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๙. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. ผศ.ดร.เสร ี ปานซาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

๑๑. ผศ.วรรณิดา ถึงแสง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๓. นางสาวสิริพร คืนมาเมือง อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  

 

  - ไมมี - 

 

 ๑.๒  เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
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-๔- 

  ๑.๒.๑ รายงานการแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี ณ วิทยาลัยแมฮองสอน 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพ้ืนท่ี 

ณ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน เพ่ือเปน พ้ืนท่ีจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดตั้ ง 

วิทยาลัยแมฮองสอนเปนสวนราชการตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อยางไรก็ตามในชวงระหวางป  พ.ศ .  ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยไดประสบปญหาเ ก่ียวกับบุกรุก พ้ืน ท่ี 

จึงไดประสานกับสํานักงานอัยการจังหวัดแมฮองสอน จนกระท่ังพนักงานอัยการจังหวัดแมฮองสอนได 

เปนโจทกยื่นฟองผูบุกรุก รวม ๕ คน ตอศาลจังหวัดแมฮองสอน เปนคดีหมายเลขดําท่ี ๕๒๖/๒๕๕๓   

 บัดนี้ ศาลจังหวัดแมฮองสอนไดนัดสืบพยานโจทกเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงจากรายงาน

กระบวนการพิจารณาของศาลพบวา 

๑. โจทก  จําเลยท่ี ๑ ถึงท่ี ๕ และทนายจําเลยท้ังหามาศาล 

๒. ศาลอนุญาตใหจําเลยท้ังหาถอนคําใหการเดิมท่ีใหการปฏิเสธ แลวจําเลยขอใหการใหมเปนรับ

สารภาพตามฟองตามคําใหการจํ า เลย ท้ังห า ท่ียื่ นตอศาลใหม  ซ่ึ งศาลสอบโจทกแลว ไม คัดค าน 

และอนุญาตใหจําเลยท้ังหายื่นคําแถลงประกอบคํารับสารภาพภายใน ๑๕ วัน 

๓. ใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจําเลยท้ังหากอนมีคําพิพากษาและรายงานใหศาลทราบ

ภายใน ๓๐ วัน 

๔. ศาลนัดฟงคําพิพากษา วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๕. ศาลยกเลิกวันนัดสืบพยานโจทกและวันนัดสืบพยานจําเลยในวันท่ี ๒๗ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

๖. คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอนแถลงตอศาลวาเขาใจความเดือดรอนของจําเลยท้ังหาและรับวาจะให

เวลาจําเลยท้ังหาขนยายทรัพยสินออกไปจากพ้ืนท่ีท่ีจําเลยท้ังหาครอบครองอยูภายในเวลาไมเกิน ๖ เดือน 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

  ๑.๒.๒ การเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยใชระบบตําแหนง (ซี) ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการ 

และใชระบบรอยละ (แทง) ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย แตการเลื่อนข้ันเงินเดือนในระบบ

รอยละนั้น จะมีชองวางและมีความแตกตางคอนขางมาก และตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 

มหาวิทยาลัยจะใชระบบรอยละในการเลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจะนําเสนอประเด็นดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาระดมความคิดตอไป 
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-๕- 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

  ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย  

จากสถาบันคลังสมองของชาติ จํานวน ๑ รายการ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดสมัครเปนสมาชิก

จดหมายขาวธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมองของชาติ บัดนี้ ไดรับจดหมายขาว ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 

มีนาคม ๒๕๕๓) แลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงานการประชุมไป

พรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมและขอแกไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

 

หนา ๒๔ เพ่ิมเติมยอหนาสุดทาย ดังนี้  

 

“มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ประจําป ๒๕๕๒ และมอบคณะกรรมการนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม” 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๖- 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

ตามท่ีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ การดาํเนินการตามผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ไดมีมติ

รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป 

๒๕๕๒ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นั้น 

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการตามผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีนําเสนอขอมูลวาโดยภาพรวมแลวการประเมิน 

ในครั้งนี้เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขตามผลการประเมินหลาย

เรื่อง มีการนําผลการประเมินท้ังหมดไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะผูบริหารระดับสูง ณ จ.จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือศึกษาจุดออนและจุดแข็ง รวมท้ังไดแจงใหคณาจารยท้ังหมดทราบในการประชุมใหญคณาจารยกอนปดภาคเรียน 

และขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน จํานวน ๔ เรื่อง คือ  

(๑) การประชุมผูบริหารเพ่ือทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท้ังแผนระยะ ๑๕ ป และแผน

ประจําป ในวันท่ี ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

(๒) การประชุมสัมมนาเก่ียวกับการบริหารการเงิน พัสดุ วินัยการคลัง ความโปรงใสในการบริหาร

งบประมาณ ในวันท่ี ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

(๓) การประชุมสัมมนาเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ทุกระดับ 

(๔) จัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย ท้ังผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 

และผูบริหารข้ันตน 
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-๗- 

 สําหรับเหตุผลท่ีอธิการบดีขอปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนั้นเนื่องจากวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการประเมิน ไดเชิญอธิการบดีและผูบริหารเขารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ จึงขอปรึกษาหารือ 

สภามหาวิทยาลัยวาจากรายงานผลการประเมินพบวาลักษณะของการประเมินไมซํ้ากับการประเมินของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(สมศ.) ดังนั้น การประเมินจะเปนไปในลักษณะของการประเมินกระบวนการ (process) เกือบ

ท้ังหมด ไมไดชี้ถึงผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) จึงอาจทําใหอธิการบดีลําบากใจเล็กนอย 

ท่ีการประเมินไมมีการกําหนดเกณฑใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติ ซ่ึงเกณฑท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนดข้ึน

ประมาณ ๓ – ๔ ประการ ไมมีการกําหนดเง่ือนไขวามหาวิทยาลัยตองทําอยางไร โดยคณะกรรมการประเมิน

ไดศึกษาจากเอกสาร จากการสัมภาษณบุคคล และจากการเสวนา ดังนั้น ขอมูลท่ีรายงานในเอกสารดังกลาว

อาจจะเปนขอบกพรองของมหาวิทยาลัยในเรื่องของเอกสาร และมีหลายเรื่องท่ีรายงานวามหาวิทยาลัยไมไดทํา

โดยท่ีอธิการบดีไมมีโอกาสไดชี้แจงคณะกรรมการประเมินวาเหตุใดจึงไมไดทํา อาทิเชน  

(๑)  จากการประเมินผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง ๘ ขอ พบวาเรื่องท่ี ๑ เก่ียวกับความ

รวมมือกับตางประเทศไมมีเอกสารรายงานผล เรื่องท่ี ๒ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมมีเอกสาร และเรื่องท่ี ๓ 

เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการท่ีดีมหาวิทยาลัยไมไดทํา ทําใหไมทราบวาผลการประเมินท่ีเปนเชนนี้

อธิการบดีควรจะดําเนินการอยางไร ซ่ึงลักษณะการประเมินเรื่องผลลัพธ (outcome) มีเพียงประเด็นเดียวคือ

การสอบถามความคิดเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของอธิการบดีความพึง

พอใจของผูบริหาร สวนในเรื่องอ่ืน ๆ ไมมีลักษณะของการประเมินผลลัพธ (outcome) มากนัก  

(๒) มีหลายเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลวแตไมปรากฏในเอกสาร โดยท่ีอธิการบดีไมมี

โอกาสไดไปชี้แจง ยกตัวอยางเชน โครงการพระราชดําริ ๓๖ ดอย ๓๖๕ วัน ดําเนินการเสร็จแลวแตไมมีผลงาน 

ท้ัง ๆ ท่ีไดเผยแพรเอกสารแลว เพราะคณะกรรมการประเมินใชหลักการวาหากไมมีเอกสารก็จะรายงานวาไมมี 

(๓) เอกสารรายงานผลการประเมินดังกลาวมีความหนาประมาณ ๒๐๐ หนา สวนใหญเปนการ

ประเมินในเรื่องของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (process) ซ่ึงมีประมาณ ๑๕๐ หนา ท่ีเหลือเปน

การประเมินในเรื่องของผลลัพธ (outcome) 

 ดังนั้น ในโอกาสท่ีอธิการบดีและผูบริหารจะไปประชุมรวมกับคณะกรรมการประเมิน จึงจําเปนตอง

ปรึกษาหารือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะอันจะทําใหการประเมินในรอบปท่ี ๒ สมบูรณยิ่งข้ึน  

อีกประการหนึ่งท่ีขอปรึกษาสภามหาวิทยาลัย คือ ผลการประเมินหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

อาจไมสอดคลองกับแนวการบริหารของอธิการบดี เพราะอธิการบดีใชการบริหารองคกรแนวใหมคือไมนิยมใช

บุคลากรจํานวนมาก เชน การเสนอขออัตรากําลังไปยังสวนกลางเปนการเสนอขอไปตามกรอบแนวคิด 

การบริหารแบบเดิมท่ีใชแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงเสนอขอไปประมาณ 

๗๐๐ อัตรา แตในความเปนจริงการบริหารมหาวิทยาลัยโดยระบบนี้อาจจะใชเพียงประมาณ ๔๐๐ อัตรา 

ก็เพียงพอแลวหากใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ แตประเด็นนี้ก็นําไปสูความขัดแยงได 

สวนหนึ่งอาจมองวาอธิการบดีไมกระจายอํานาจนําเรื่องการบริหารงานบุคคลมาไวตรงกลางท้ังหมด 

http://www.onesqa.or.th/
http://www.onesqa.or.th/
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-๘- 

ซ่ึงอธิการบดีกําหนดนโยบายนี้เพราะตองการใหคณะทําหนาท่ีบริหารจัดการเรื่องวิชาการ นั่นคือถาเปนคณะ 

หรือสาขาวิชาจะหลีกเลี่ยงงานธุรการใหมากท่ีสุด ประเด็นนี้ถือวาเปนการบริหารองคกรแนวใหม ดังนั้น  

สภามหาวิทยาลัยอาจใหขอเสนอแนะไดวาควรดําเนินการอยางไร 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ถามหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีเปาหมายท่ีชัดเจน 

ผูประเมินควรจะประเมินตามกรอบนโยบาย กลยุทธ และเปาหมาย สวนวิธีการบริหารควรจะใหความอิสระตอ

ผูบริหารในการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ซ่ึงถาเปนอยางนี้ไดจะทําใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) 

ใหม ๆ ในการดําเนินการ และอาจนําไปใชเปนกรอบการประเมินในรอบปท่ี ๒ ตอไป  

๒. มหาวิทยาลัยควรไดมีสวนรวมในการชี้แจงกระบวนการบริหารของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก 

ผลประเมินบางเรื่องรายงานออกมาโดยมหาวิทยาลัยไมไดชี้แจงขอเท็จจริง 

๓. ควรประเมินในสวนของผลลัพธ (outcome) มากกวาประเมินจากเอกสาร ดังนั้น ควรมีการทํา

ความตกลงกับคณะกรรมการประเมินกอนเริ่มการประเมินเพ่ือใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. ควรประเมินจากพันธะสัญญาท่ีมหาวิทยาลัยไดทําไวกับสภามหาวิทยาลัย 

๕. มหาวิทยาลัยควรมีสวนในการพิจารณารายงานผลการประเมินกอนท่ีจะตีพิมพ เ พ่ือให

มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสชี้แจงและใหขอมูลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนเพราะหลักของการประเมินคือประเมินเพ่ือพัฒนา 

๖. กอนการประเมินในรอบนี้คณะกรรมการประเมินไดนําเสนอกรอบการประเมินตอสภา

มหาวิทยาลัยแลว ดังนั้น ถาคิดวากรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยใหไปแลวไมเหมาะสม การประเมินในรอบปท่ี ๒ 

สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน เพราะการประเมินเปนการประเมินของสภามหาวิทยาลัยท่ีตองการ

ประเมินการบริหารงานของอธิการบดี เม่ือทบทวนแลวจะไดใหนโยบายหรือมอบหมายไปยังคณะกรรมการ

ประเมินตอไป ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาสําหรับการประเมินอีก ๒ ปท่ีเหลือ และจะทําใหการประเมินเปนไป 

ตามสิ่งท่ีสภามหาวิทยาลัยตองการ 

๗. ขอมูลของมหาวิทยาลัยอาจจะมีขอบกพรอง ขอมูลท่ีแสดงออกไมชี้ชัดวาสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยทําไป

แลวไดผลดีตามผลผลิต (output) หรือผลลัพธ (outcome) ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะมี 

การนําเสนอขอมูลไมชัดเจนหรือไมเปนกิจจะลักษณะ จึงควรปรับปรุงแกไขในเรื่องนี้ 

๘. มหาวิทยาลัยสวนใหญแผนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสวนใหญไมคอยชัดเจน ดังนั้น  

ผูประเมินจึงไมสามารถกําหนดประเด็นการประเมินได จึงจําเปนตองประเมินตามสิ่งตาง ๆ ท่ีควรประเมิน  

ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยมีแผนและยุทธศาสตรท่ีชัดเจน ผูประเมินก็จะมีเปาหมายในการประเมินชัดเจนไปดวย 

๙. แผนของมหาวิทยาลัยไมควรมีมากจนเกินไป เพราะผูประเมินจะเลือกเฉพาะเรื่องท่ีผูประเมิน 

มีความถนัดและสนใจมาเปนหัวขอในการประเมิน 
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-๙- 

๑๐. ควรมีการทําขอตกลงเบื้องตนของในการสื่อสารระหวางผูประเมินกับผูถูกประเมิน โดยเฉพาะ

การเขาถึงขอมูลวาผูประเมินจะใหผูถูกประเมินรายงานโดยตรงหรือวาผูประเมินจะเก็บขอมูลเอง 

๑๑. มหาวิทยาลัยอาจทําเอกสารรายงานชี้แจงผลการประเมินในประเด็นท่ียังเปนขอสงสัยก็ได โดยทํา

เปนรายงานคูขนานกับรายงานของคณะกรรมการประเมินเพ่ือชี้แจงในสิ่งท่ีคณะกรรมการประเมินรายงานวา

มหาวิทยาลัยไมไดทํา 

๑๒. มหาวิทยาลัยควรนําผลการประเมินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือปรับปรุงขอบกพรองและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงโดยปกติการประเมินของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะบังคับวิธีการของผูประเมินไมได แตละ

ชุดจะมีรูปแบบการประเมินท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรใชประโยชนจากการถูกประเมินใหได

สูงสุด เรื่องใดท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยก็ควรนํามาใช สวนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัย 

ทําไมไดก็ควรพิจารณาตรึกตรองดูและคงไมใชความผิดของมหาวิทยาลัยท่ีไมไดทําในเรื่องนั้น 

 

  ๔.๑.๒ การจัดประชุมสัมมนาระหวาง ๔ องคกร (สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย- 

และขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  

และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดประชุมรวมระหวาง 

สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือใหเกิดความเขาใจและถายทอดเชิงนโยบายใหท่ัวถึง 

และเพ่ือใหงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยดี นั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดเตรียมดําเนินการแลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ควรใชโอกาสในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง 

เพ่ือประโยชนตอมหาวิทยาลัย และควรเนนเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ๆ  

๒. ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการยกรางยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓. ควรจัดการประชุมในชวงตนป ๒๕๕๔ เนื่องจากคณะทํางานตองทํางานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

เวลา ๒ วัน ไมเพียงพอ และไมควรกําหนดเง่ือนเวลาเร็วจนเกินไป แตควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจนและแตงตั้ง

คณะทํางานท่ีเขมแข็ง 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๐- 

 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๑- 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบในหลักการใหจัดประชุมสัมมนาระหวาง ๔ องคกร (สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย-

และขาราชการ  สภาวิชาการ  และ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) และคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

๒. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการยกรางยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานเพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป 

 

  ๔.๑.๓ รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

 นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการในคณะกรรมการติดตาม

มติสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเริ่มวาระการดํารง

ตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เปนตนไป นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติใหรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยไมมีขอสังเกต 

 

  ๔.๑.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือเปนการเตรียมการสําหรับการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) กําหนดการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน โดยกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวันศุกร สัปดาหท่ี ๔  

ของเดือน แตหากจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงได 

 ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ราง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๒- 

  เห็นชอบกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทุกวันพุธ สัปดาหท่ี ๔  

ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. แตหากจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงได 

 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๓- 

  ๔.๑.๕ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ไดมีการ

ระดมความคิดเก่ียวกับโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยรับ

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแลวนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปนั้น 

 บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอโครงการจัดตั้ งบัณฑิตวิทยาลัย 

ตอสภามหาวิทยาลัย 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. โครงสรางการบริหารงานท่ีนําเสนอพบวาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมมีข้ันตอนใด 

ท่ีกําหนดใหนําเสนอเรื่องตอสภาวิชาการ โดยจะสิ้นสุดท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แตเนื่องจากเรื่องเหลานี้

เปนเรื่องวิชาการ ดังนั้น ควรผานการพิจารณาของสภาวิชาการกอน 

๒. การทํางานของของบัณฑิตวิทยาลัยจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะ

จากคณะ ดังนั้น องคประกอบของคณะกรรการบัณฑิตศึกษาจําเปนตองมีการแตงตั้งกรรมการจากคณะเพ่ือ

สามารถเชื่อมโยงและจะทําใหบริหารงานไดคลองตัว 

๓. บัณฑิตวิทยาลัยควรเปนหนวยงานท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนคณะตาง ๆ มากกวาท่ีจะจัดตั้ง

ข้ึนมาแลวนํางานของคณะมาทําเอง ซ่ึงหากเปนอยางนั้นอาจจะเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาในภายหลัง 

๔. ในการนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากคณะเปนเจาของหลักสูตรจึงเสนอโดย

ผานคณะกรรมการระดับคณะกอน และในข้ันตอนปกติแลวถาในระดับคณะพิจารณาเสร็จจะนําเสนอ 

สภาวิชาการ  แตตอไปจําเปนตองนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากอนนําเสนอสภาวาการสภาวิชาการ 

เปนการเพ่ิมข้ันตอนหรือทําใหชาไปหรือไม 

๕. พันธกิจขอ ๓.๒ ถึง ขอ ๓.๔ เปนพันธกิจท่ีคณะตาง ๆ ดําเนินการอยูแลว บัณฑิตวิทยาลัยควร

เตรียมการเพ่ือประสานใหดี มิเชนนั้นอาจจะทําใหเพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลาทําใหงานชาลงได 

๖. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรมีประธานหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เขารวมเปนกรรมการดวย เพ่ือชวยในการสื่อสารดานตาง ๆ กับนักศึกษา 

๗. ควรกําหนดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตใหชัดเจน 

๘. การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนสวนงานภายใน มหาวิทยาลัยควรศึกษาและถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเครงครัด 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๔- 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหจัดตั้งเปนสวนงานภายใน และมอบมหาวิทยาลัย 

นําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนการจัดทําขอบังคับตอไป 

 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๕- 

 ๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 

 

  ๔.๒.๑ การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

และรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย 

 

 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เปนการประชุมลับ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงออกจากหองประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและ

คัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

รองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เขาขายเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย  

๒. ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เขาขายเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย  

๓. ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ไมเขาขายท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ ราย และ 

ผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ ราย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือก ดร.เกตุมณี มากมี ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ ๙ สังกัดคณะครุศาสตร เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตั้งแตวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

๒. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนางพิชญสินี ชมภูคํา ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๓. เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนายสมเกตุ อุทธโยธา ขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัดคณะครุศาสตร ไมเขาขายเลื่อน 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๖- 

๔. เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนายอภิสิทธิ์ ชัยมัง พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ตําแหนง อาจารย สังกัดคณะครุศาสตร ไมเขาขายเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๗- 

๔.๒.๒ แตงตั้งกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) ท่ีแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

ผู อํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

โดยคําแนะนําของอธิการบดี จํานวน ๑ ตําแหนง วางลง 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.)  

แทนตําแหนงท่ีวาง 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดี เปน กรรมการจัดหา

รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) แทนตําแหนงท่ีวาง รายละเอียดตาม (ราง) 

คําสั่งท่ีนําเสนอ  

 

  ๔.๒.๓ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารย

และขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ จํานวน ๘ ราย ดังนี้ 

๑. อธิการบดี  เปน ประธานกรรมการ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๘- 

๒. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร เปน กรรมการ 

๓. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปน กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    เปน กรรมการ 

๕. ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน กรรมการ 

๖. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    เปน กรรมการ 

๗. ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เปน กรรมการ 

๘. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

เปน กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

๔.๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

: ศูนยการเรียนรูอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ

ท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออมกอย ไดจัดทําโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

สําหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนผูปฏิบัติงานในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ในโรงเรียนอมกอยวิทยาคม อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการสนองในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : ศูนยการเรียนรูอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดตามโครงการท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 

๔.๓.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๙- 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพรอมดวยคณะ

นําเสนอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  

ไดพิจารณาใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ป ) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๐- 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 

๔.๓.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นําเสนอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไดพิจารณาให

ความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  

เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 

๔.๓.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นําเสนอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไดพิจารณา 

ใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๑- 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

๔.๓.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นําเสนอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไดพิจารณา 

ใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  

เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

  ๔.๔.๑ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมวาดวยมหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นโยบายเก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดย 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๒- 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง 

นโยบายเก่ียวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 นโยบายในขอ ๓ ท่ีเขียนไวใหมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนักศึกษาพิการ 

เขาศึกษาตอ อาจไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีกําหนดใหสภามหาวิทยาลัย  

มีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการมิใชใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๓- 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไปพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

  ๔.๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชา 

ในภาควิชาหรือคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. .... เพ่ือใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง 

การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือ

คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ  

 

  ๔.๔.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... เพ่ือให

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดย 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ โดยใหแกไขดังนี้ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๔- 

๑. ขอ ๗ ใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๗ ในโรงเรียนสาธิตอาจใหมีการแบงงานในโรงเรียนสาธิตก็ได และใหจัดทําเปน

ประกาศของคณะครุศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

  



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๕- 

๒. ขอ ๙ วรรคสี่ ใหใชความตอไปนี้แทน 

   “การไดมาซ่ึงกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๕) ดําเนินการ

เพ่ือสรรหาใหไดกรรมการตาม (๓) หรือ (๔) 

๓. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ใหใชความตอไปนี้แทน 

   “(๓) ติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของโรงเรียนสาธิตอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

แลวรายงานมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ” 

๔. ขอ ๑๑ (๙) ใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๙) มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะ 

ครุศาสตร หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย” 

 

  ๔.๔.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ  

และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 

๑. ขอ ๕ บทนิยามคําวา “ผูดํารงตําแหนงบริหาร” ท่ีกําหนดไวอาจขัดหรือแจงแยงกับความ 

ในมาตรา ๑๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีใหความรวมถึงเฉพาะผูท่ีไมดํารง

ตําแหนงตามมาตรา ๑๖ (๓) เทานั้น คือ รองอธิการบดี  คณบดี และผูอํานวยการ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๖- 

๒. การใหความหมายผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร อาจมีไดสองแนวทาง คือ ความหมายตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกําหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยประจํา ๒ กลุม คือ ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ๔ คน อาจจะกําหนดสัดสวนใหแตละประเภทไวดวย 

เนื่องจากปจจุบันขาราชการมีจํานวนนอยกวาพนักงานมหาวิทยาลัยมาก จนอาจนําไปสูการไดพนักงาน

มหาวิทยาลัยมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท้ัง ๔ คนก็ได 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไปพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

  ๔.๔.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา 

และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ  

และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ 

ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ....  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว โดย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้ งท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 

๑. ขอ ๘ องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ท่ีกําหนดไวจํานวน ๗ คน เปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยท่ีมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน และเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน อาจไมเหมาะสมและทําใหเกิดขอครหาได จึงควรปรับ

องคประกอบใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึน 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๗- 

๒. ขอ ๑๓ (๑) การกําหนดวาการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาใหถือเปนท่ีสุด อาจจะเกิดปญหา

ตามมาในทางปฏิบัติ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไปพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

  ๔.๔.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคล 

เพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ  

และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผู อํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 ขอ ๕ บทนิยามคําวา “ผูอํานวยการ” และ “คณบดี”  ควรกําหนดใหหมายความรวมถึงคณบดีหรือ

ผูอํานวยการของคณะหรือสถาบัน สํานัก ท่ีเปนสวนงานภายในดวย 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไปพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

  ๔.๔.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคล 

เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. .... 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๘- 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ  

และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัย

แมฮองสอน พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. . . . . เสร็จเรียบรอยแลว  

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ 

  

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 ขอ ๔ บทนิยามคําวา “คณบดี”  ควรกําหนดใหหมายความรวมถึงคณบดีของคณะท่ีเปนสวนงาน

ภายในดวย 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไปพิจารณาทบทวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

  ๔.๔.๘ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

  ๔.๔.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

- ไมมี - 

 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๒๙- 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

๕.๑ รายงานการเงิน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยกองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. รายงานการรับเงินรายได 

๒. รายงานการจายเงิน พรอมแผนภูมิ 

๓. รายงานการจายเงินรายได พรอมแผนภูมิ 

๔. รายงานการจายเงินบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนภูมิ 

๕. รายงานการจายเงินวิทยาลัยแมฮองสอน พรอมแผนภูมิ 

๖. รายงานการจายเงินโรงเรียนสาธิต พรอมแผนภูมิ 

๗. รายงานการจายเงินวิทยาลัยนานาชาติ พรอมแผนภูมิ 

๘. รายงานการจายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู พรอมแผนภูมิ 

๙. รายงานการจายเงินโครงการความรวมมือเทศบาลตําบลแมลานอย พรอมแผนภูมิ 

๑๐. รายงานการจายเงินโครงการความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  

พรอมแผนภูมิ 

๑๑. รายงานการเงินโครงการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พรอม

แผนภูมิ 

๑๒. รายงานการเงินโครงการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งศูนยการเรียนรูอําเภอดอยเตา 

พรอมแผนภูมิ 

๑๓. รายงานการเงินโครงการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งศูนยการเรียนรูอําเภอแมลานอย - แมสะเรียง 

พรอมแผนภูมิ 
 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 



   

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

-๓๐- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 ๖.xx กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

 

 วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองมรกต โรงแรมฟูรามาเชียงใหม (FURAMA 

CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 

 มนัญชยา รตันกิจ ถนัด บุญชัย  

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


